

คำนิยม ท่านภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ

กระผมเคยได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ มาก่อนที่จะได้รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัว ในฐานะที่ท่านเป็นนักบริหารการศึกษาและนักวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เมื่อกระผมได้มารู้จักและสัมผัสกับตัวจริงของท่าน ทำให้ทราบว่าสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟังคำเล่าขานมานั้น ไม่มีสิ่งใดเกินเลยความเป็นจริง ความรู้สึกชื่นชมและศรัทธาที่มีต่อท่านของกระผมได้เพิ่มพูนขึ้น ท่านเป็นแบบอย่างของผู้ปฏิบัติงานที่ดียิ่ง เพราะท่านทำงานด้วยจิตวิญญาณ ที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนให้แก่งานด้านการศึกษา ตลอดจนงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง ยังผลให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการยกระดับการศึกษาโดยภาพรวมของประเทศ ผลงานของท่านจึงเป็นที่ยอมรับของนักบริหารการศึกษาและนักวิชาการศึกษาอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการทำงานที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในสถาบันและองค์กรด้านบริหารการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง อาทิ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคฤคิอุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก ประเทศไทย กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ นายกสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยคริสเตียนภาคพื้นเอเชีย เป็นต้น และยังเป็นตัวแทนองค์กรการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยไปร่วมประชุมในระดับโลกอีกหลายครั้ง นอกจากงานด้านการศึกษาแล้ว ท่านยังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับสากล ได้แก่ ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และตำแหน่งผู้สังเกตการณ์ถาวรของ Office International de L' Enseignement Catholique ประจำ UNESCO กรุงเทพฯ อันเป็นเครื่องยืนยันถึงซึ่งความรู้ความสามารถอย่างเอกอุของท่านนอกเหนือจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ท่านเป็นผู้มีความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า มีความเมตตา โอบอ้อมอารี และมีวัตรปฏิบัติในการวางตนที่งดงาม เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและคริสตศาสนิกชนคาทอลิกทั้งในไทยและต่างประเทศ จนกระทั่งได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนรัฐวาติกันในการประชุมของ UNESCO ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่มีจากกล่าวบรรยายได้หมดสิ้นถึงความดีงามของท่าน แต่สิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่า ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าซึ่งในการได้นำเพื่อคุณประโยชน์อย่างอิ่งแก่ประเทศ ศาสนา และสาธารณชนส่วนรวม ก็คือ การได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ซึ่งเป็นชั้นสายสะพาย โดยเอกชนน้อยรายนักที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ จากประเทศต่าง ๆ อีกหลายประเทศ เพื่อเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศและประกาศคุณงามความดีของท่านที่นานาอารยประเทศได้เล็งเห็น

ในศุภวาระโอกาสที่ท่านภราดา มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ จะมีอายุครบ 72 ปี กระผมขอตั้งจิตอธิษฐานให้พลังแห่งคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรมาโดยตลอด เป็นปัจจัยให้ท่านมีสุขภาพกายและพลังใจที่แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป



(ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

